

ตะลึงโพล ...ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกผู้หญิงสวยแต่โง่เป็นแฟน

นำเสนอเมื่อ : 9 มี.ค. 2552

ตะลึงโพลสำรวจผู้หญิงไทยส่วนใหญ่คิดว่าสวยแค่เปลือกนอกก็ทำให้ประสบความสำเร็จ เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เกินความสวยที่จิตใจ อีกทั้งพร้อมทำศัลยกรรมทันทีเมื่อมีเงินพอ ระบุเด็กหญิง 10 ขวบก็เริ่มใช้เครื่องสำอางแล้ว
ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกผู้หญิงสวยแต่โง่เป็นแฟนมา กกว่าผู้หญิงอ้วนแต่ฉลาด

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายธนชัย ชัยกิตติวณิช ผู้อำนวยการนี้เวียโพล
เปิดเผยถึงวันสตรีสากลว่านี้เวียโพลจัดสำรวจทัศนคติต่อการให้คุณค่าความสวยงามของผู้หญิงไทย ในกลุ่มตัวอย่าง
1,200 คน ทั่วประเทศ อายุ 15-50 ปี แบ่งเป็นผู้หญิง 600 คน ผู้ชาย 600 คน พบในผู้หญิงร้อยละ 60
มองว่าแค่สวยเพียงเปลือกนอกก็เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมยุคนี้ ร้อยละ 63 ยังเชื่อว่า
แค่สวยเพียงเปลือกนอก ก็ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ และมีเพียงร้อยละ 19 ที่มองความสวยที่จิตใจด้วย
ส่วนร้อยละ 22 จะทำศัลยกรรมทันทีถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงิน โดยมีร้อยละ 17
คิดว่าเรื่องศัลยกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ตัวเองสวยและมั่นใจ

"นิยามของความสวยที่ผู้หญิงคิดถึงมากเป็นอันดับ 1 คือ หน้าตาสวย/หุ่นดี ร้อยละ 57 เหตุผล 3
ข้อแรก que ผู้หญิงอยากมีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม คือ 1.เพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเอง 2.เป็นที่ดึงดูดใจของคนอื่น
3.เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยร้อยละ 61 บอกว่า ผลิต ทัศนคติดูแลความงาม/เครื่องสำอาง
มีความสำคัญจนถึงสำคัญมาก ส่วนอายุน้อยที่สุดที่เริ่มใช้เครื่องสำอางคือ 10 ขวบ โดยผู้หญิงอายุ 15-24 ปี
เป็นกลุ่มที่ใช้เงินเพื่อดูแลตัวเองให้สวยมากที่สุด ทั้งๆ ที่ส่วนใหญ่จะยังไม่มียาได้
เมื่อถามว่าปัจจุบันมีลิปสติกกี่แท่ง ผู้ที่มีมากที่สุดบอกว่า 20 แท่ง ส่วนค่าเฉลี่ยคือคนละ 4 แท่ง และมี
ลิปมัน/ลิปกลอส เฉลี่ยคนละ 2 แท่ง และร้อยละ 31 เคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามแบบที่เห็นผลเร็วทันตา
แม้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก อย. ในจำนวนนี้ร้อยละ 49 ยังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่" นายธนชัยกล่าว

นายธนชัย กล่าวต่อว่า ผลสำรวจในผู้ชาย มีร้อยละ 91
เห็นว่าผู้หญิงไทยทุกวันนี้สวยและดูดีมากขึ้นเพราะกา รแต่งกาย การดูแลรูปร่างให้ดูดี การแต่งหน้า ร้อยละ 37
เห็นว่าสวยขึ้นเพราะมีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62 เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า
"ผู้หญิงมักใช้ความสวยงามภายนอกเป็นใบผ่านทางไปสู่ความ สำเร็จ" ร้อยละ 60
ขอเลือกผู้หญิงสวยแต่โง่เป็นแฟนมากกว่าผู้หญิงอ้วนแต่ ฉลาด และร้อยละ 46 จะไม่ห้าม
แฟนหรือภรรยาทำศัลยกรรม เป็นต้น

"การเปิดผลสำรวจในวันสตรีสากลเพราะหวังว่าผลโพลนี้จะสามารถกระตุ้นให้ผู้หญิงไทยทุกคน
เชื่อมั่นในตัวเองและหันกลับมาให้ความสำคัญกับคุณค่า ของตัวเองจากศักยภาพที่มีอยู่
และความงดงามภายในจิตใจ นอกเหนือจากการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ
แม้โพลครั้งนี้จะสะท้อนว่าทั้งหญิงและชาย ยังคงมีทัศนคติที่ตีค่าผู้หญิงแคร์รูปลักษณ์ภายนอก แต่มีแนวโน้มที่ดีว่า
มีผู้ชายร้อยละ 70 ที่ยอมรับได้ ถ้าจะมีผู้นำหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิง
ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีในยุคที่การแสดงออกถึงศักยภาพไม ใดจำกัดอยู่แค่เพศชายเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทยังได้
สร้างสรรค์บทเพลง ความสวยงามคือเธอ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงไทยทุกคนด้วย" ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนี้เวีย
กล่าว

ขอบคุณที่มาข่าวสตรายวัน